



สภาเภสัชกรรม

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคาร 6 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1877, 0-2591-8298 โทรสาร 0-2590-2439
www.pharmacycouncil.org email : pharthetai@pharmacycouncil.org

ประกาศสภาเภสัชกรรม

ที่ ๓ /๒๕๕๗

เรื่อง บุคคลอื่นได้แสดงตนว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ (เภสัชกร) ในเขตพื้นที่ของการชุมนุม ทางการเมือง

ตามที่ปรากฏว่ามีกรณีบุคคลอื่นซึ่งได้แสดงตนว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ (เภสัชกร) ในเขตพื้นที่ของการชุมนุมทางการเมือง โดยไม่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์และไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพจากสภาเภสัชกรรม ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้รับบริการนั้น

สภาเภสัชกรรมในฐานะองค์กรซึ่งมุ่งไว้ซึ่งสิทธิและความเป็นธรรมให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว สภาเภสัชกรรมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าวข้างต้นเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วยการใช้คำหรือข้อความด้วยอักษรไทยว่า เภสัชกร หรือใช้อักษรย่อของคำดังกล่าว (ภก.) หรือใช้อักษรย่อของวุฒิดังกล่าว ประกอบกับชื่อหรือชื่อสกุลของตน โดยไม่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์ ซึ่งทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงสิทธิของผู้รับบริการหรือประชาชนที่จะได้รับบริการจากเภสัชกรที่แท้จริง และไม่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าจะมีเภสัชกรคอยคุ้มครองดูแลความปลอดภัยจากการใช้ยา อีกทั้งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการกระทำที่ฝ่าฝืนดังกล่าวทำให้สภาเภสัชกรรมได้รับความเสียหาย

ดังนั้น หากปรากฏว่าบุคคลใดมีพฤติกรรมที่อ้างว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโดยไม่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์และไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพจากสภาเภสัชกรรม ขอให้แจ้งมายังสภาเภสัชกรรม เพื่อสภาเภสัชกรรมจะได้ดำเนินการแจ้งความตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไป

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

(เภสัชกร รองศาสตราจารย์พิเศษกิตติ พิทักษ์นิตินันท์)

นายกสภาเภสัชกรรม